

NARI เผยรายงาน CSR ว่าด้วยการดำเนินงานใน ต่างประเทศฉบับแรก



การประชุมนานาชาติเพื่อติดตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (International Conference on CSR Reporting) ครั้งที่ 10 ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยบริษัทนารี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (NARI Group Corporation หรือ NARI) ในเครือ State Grid ได้จัดทำรายงาน CSR เกี่ยวกับโครงการสถานีย่อยในประเทศไทย (รวม 3 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน และอังกฤษ) และนำออกเผยแพร่ในที่ประชุมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นรายงาน CSR สำหรับกิจการในต่างประเทศฉบับแรกที่ออกโดย NARI และเป็นรายงานเกี่ยวกับโครงการในต่างประเทศฉบับแรกที่เผยแพร่โดยบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (State Grid) สำหรับรายงานดังกล่าวซึ่งจัดทำด้วยภาษาไทยเป็นภาษาหลักนั้น ระบุว่า NARI ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และได้พยายามขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นและการดำเนินงานในประเทศไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีและผลการดำเนินงานที่โดดเด่น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจในประเทศ และมุ่งมั่นยกระดับความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรม พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ด้วยโมเดลความร่วมมือที่มอบประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตท้องถิ่น นับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา NARI ได้ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานีย่อยให้กับการไฟฟ้านครหลวงของไทยจำนวน 6 โครงการติดต่อกัน ด้วยจำนวนสถานีย่อยที่อยู่ในความรับผิดชอบรวม 91 สถานี และสถานีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ขนาด 4860MVA ซึ่งช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือถึงความเสถียร และช่วยพัฒนาระบบอัตโนมัติให้กับโรงไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทนารี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (NARI) ดำเนินงานภายใต้บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักครอบคลุม R&D, ออกแบบ ผลิต การตลาด บริการทางวิศวกรรม และโครงการ EPC ด้านการทำระบบอัตโนมัติ, ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT), EHV/UHV DC, FACTS, อุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งแรงดันไฟฟ้าปานกลางและต่ำ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ชลประทาน, อุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, หม้อแปลงไฟฟ้าโลหะผสม รวมถึงสายไฟและสายเคเบิล NARI มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองนานกิง มีบริษัทสาขาและสำนักงานย่อย 23 แห่งในจีน บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากว่า 90 ประเทศและดินแดน นอกจากนี้ยังมีบริษัทสาขาและสำนักงานย่อยกระจายอยู่ใน 15 ประเทศและดินแดน รวมถึง บราซิล อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ไทย อินเดีย เป็นต้น

คำบรรยายภาพ - บริษัทนารี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใน
ประเทศไทยประจำปี 2017